



## บันทึกการประชุมประจำกิ่งเดือน

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ปรับปรุง ๒๕๖๐)  
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ซี ๕๑๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออยุธยา

\*\*\*\*\*

### ผู้เข้าประชุม

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย	รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร
ผศ.ดร.สิน งามประโคน	รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร ว่างน้อย
พระครูวิรุฬห์สุดคุณ,ดร.	อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.เกษม แสงนนท์	อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระสุรชัย สุรชัย	นักวิชาการศึกษา
ดร.ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่	นักวิชาการศึกษา
นายสุทิต สวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไป
นายทองดี ศรีตระการ	นักวิชาการศึกษา
นายประวิทย์ ชัยสุข	เจ้าหน้าที่ทะเบียน

### ผู้ที่ไม่เข้าประชุม (ลา)

พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ดร.	อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระครูโสภาสนนทกิตต์, ดร.	อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปุ	อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.อินตา ศิริวรรณ	อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปัญญา, ดร.	อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระครูสถิตบุญวัฒน์, ดร.	อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระครูสาทรปริยัติคุณ, ดร.	อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร.	อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์	อาจารย์ประจำหลักสูตร
นางสาววรรณิภา บรรณามล	เจ้าหน้าที่การเงิน

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ดร.ระวิง เรืองสังข์	อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
นายทองดี ศรีตระการ	เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

## วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่อง การปฏิบัติกรรณฐานประจำปีของนิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ได้แจ้งว่า นิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ปฏิบัติธรรมประจำปี ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๖ ธ.ค.๒๕๖๐ ที่แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาร่วมกับนิสิตห้องพระสังฆาธิการร่วมเป็นเจ้าของน้ำปานะถวายนิสิตปฏิบัติธรรม จำนวนปัจจัยที่ร่วม ๑๑,๕๐๐ บาท และทางนิสิตรุ่น ๑๑ ว่างน้อยอีก ๑,๐๐๐ บาท ปัจจัยทั้งหมดทางหลักสูตรจะนำไปมอบถวายเป็นเจ้าภาพน้ำปานะในวันต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก หรือไปร่วมกิจกรรมได้ตามที่เห็นเหมาะสม

### ๑.๒ เรื่อง อาจารย์พระครูสุนทรธัญรักษ์,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรอาพาธ

ผศ.ดร.สิน งามประโคน ได้แจ้งว่า อาจารย์พระครูสุนทรธัญรักษ์,ดร. (อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ท่านได้อาพาธและรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และทางอาจารย์พระมหาสมบัติ ธนปญโญ, ดร. ท่านได้เดินทางไปร่วมทำบุญถวายค่ารักษาพยาบาลและทางหลักสูตรควรเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจท่าน

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เดินทางไปเยี่ยมท่านในนามของหลักสูตรเวลา ๑๓.๐๐ น.โดยให้เจ้าหน้าที่เตรียมกระเช้าและดอกไม้สดเพื่อเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจท่าน

### ๑.๓ เรื่อง แม่ของคุณปัทมา นิสิต ป.เอก รุ่นที่ ๗ เสียชีวิต

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ได้แจ้งว่า แม่ของคุณปัทมา นิสิต ป.เอก ได้เสียชีวิตและตั้งศพอยู่ที่วัดจันทร์สโมสร เกียกกาย กรุงเทพ และวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.จะทำการฌาปนกิจ ทางหลักสูตรได้ร่วมทำบุญไป ๑ ครั้งแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

### ๑.๔ เรื่อง การส่งเงินบำรุงมหาวิทยาลัยของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ได้แจ้งว่า ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่การเงินของหลักสูตรให้แจ้งต่อผู้บริหารของหลักสูตรว่าทางหลักสูตรยังไม่ได้ส่งเงินให้มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ % โดยให้ทางหลักสูตรติดตามหลักฐานการนำส่ง เช่น บันทึกรับข้อความ/ใบเสร็จเพื่อยืนยันต่อทางมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

### ๑.๕ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้แจ้งว่า ในวันที่ ๑๖-๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ ได้เป็นตัวแทนของหลักสูตรเข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยทางบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่างแผนยุทธศาสตร์และจะเข้าคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยในปี ๒๕๖๑

## ที่ประชุมรับทราบ

### ๑.๖ เรื่อง ข้อมูลพื้นฐาน และระบบสารสนเทศของหลักสูตร

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้แจ้งว่า ต่อไปทางหลักสูตรจะนำเรื่องข้อมูลพื้นฐาน เช่น บุคลากร งบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ ทะเบียนนิสิต ประกันคุณภาพ การเรียนสอน และวิทยานิพนธ์ มาเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบทุกครั้ง เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าการทำงานประจำเดือน

ในครั้งจะนำเสนอการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งรวมข่าวสาร การบริการ และการบริหารงานหลักสูตร โดยให้นายประวิทย์ ชัยสุข ทำการปรับปรุง (update) ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ขอให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ช่วยกันเข้าไปใช้บ่อย ๆ ที่ยังขาดคือภาพบุคลากร และที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือในการจัดทำ และมอบให้นายประวิทย์ติดตามข้อมูลนำมาปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

## ที่ประชุมรับทราบ

### ๑.๗ เรื่อง ระบบทะเบียนนิสิตของหลักสูตรปริญญาโท

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ชัยสุข แจ้งที่ประชุม ซึ่งนายประวิทย์ ได้แจ้งว่า ได้ทำการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตรุ่นที่ ๑๒ วัดศรีสุदारามครบแล้ว ขาดข้อมูลทางวังน้อย

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งส่วนวัดศรีสุदारามและวังน้อย ทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของนิสิตรุ่นที่ ๑๑ ย้อนขึ้นไปตามลำดับ และนำมารายงานที่ประชุมในครั้งต่อไป

### ๑.๘ เรื่อง การแสดงข้อมูลด้านการเงินและบัญชีของหลักสูตร

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้แจ้งว่า หลักสูตรจะดำเนินการโดยสะดวก มีความคล่องตัว ต้องรู้สภาพการเงินบัญชีของหลักสูตรอย่างชัดเจน ขณะนี้กำลังดำเนินการด้านบัญชีธนาคารเล่มใหม่ร่วมกับการเงินของมหาวิทยาลัย และให้เจ้าหน้าที่การเงินของหลักสูตรรายงานรายรับรายจ่ายเป็นระยะ เช่นเดียวกับการประชุมของสมาคมศิษย์เก่า มจร. หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร. ซึ่งมีการทำรายงานสรุปสถานะการเงินของหน่วยงานทุกเดือน

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้จัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนของหลักสูตร และนำมารายงานที่ประชุมในครั้งต่อไป

### ๑.๙ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้แจ้งว่า การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นภาระงานปกติที่จะต้องดำเนินงานให้เรียบร้อยทั้งด้านนิสิต อาจารย์ สาระความรู้ กิจกรรมเสริมความรู้ จนถึงการจัดและประเมินผลการเรียน ปัจจุบันผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ของนิสิตรุ่นที่ ๑๑ ซึ่งจะจบการเรียนการสอนภาคทฤษฎี (course work) ยังไม่มีผลการเรียนครบทุกวิชา จึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ ออกผลการเรียน (เกรด) ให้ครบ และส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนของหลักสูตรติดตามผลการเรียนแต่ละวิชาให้ครบ และขอให้คณาจารย์ผู้สอนออกผลการเรียน (เกรด) โดยเร็วหลังจากมีการวัดผลแต่ละวิชา

และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเตรียมตารางการเรียนการสอนรุ่นปัจจุบันต่อไปให้พร้อม

### ๑.๑๐ เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์หรือวิจัยของนิสิต

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้แจ้งว่า การติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนิสิต ถือเป็นภาระงานปกติของหลักสูตรซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนการสอบป้องกันเพื่อเสนอจบและรับปริญญาบัตรในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะนี้มีนิสิตว่างน้อย รุ่นที่ ๘-๑๐ คงเหลือ ๘ รูป/คน และวัดศรี รุ่นที่ ๘-๑๐ คงเหลือ ๑๔ รูป/คน และนิสิตปัจจุบัน รุ่นที่ ๑๑ ด้วย ซึ่งต้องช่วยกันผลักดันให้เข้าสอบตามในเวลาที่กำหนด

#### ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ

๑) ให้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมนิสิตตกค้าง รุ่นที่ ๘-๑๐ โดยทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรจะเดินทางไปเยี่ยมนิสิตที่บ้าน/ วัด / โรงเรียนในวันและเวลาที่เหมาะสม

๒) ในกรณีที่นิสิตติดค้างค่าเทอมให้ผู้อำนวยการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละกรณี

### ๑.๑๑ เรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคมของหลักสูตร

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้แจ้งว่า การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นอีกภารกิจอย่างหนึ่งของหลักสูตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาเขตขอนแก่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ได้เป็นผู้แทนส่วนงานเชิญผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้อำนวยการหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และ ดร.เกษม แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประชุมร่วมระหว่างหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน พร้อมทั้งได้มีการบรรยายพิเศษให้แก่นิสิตทั้งสองหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาเชิงพุทธยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเปียบรัตน์ พงษ์พานิช อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุทธาจารย์ (อจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

#### ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

### วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

#### ๓.๑ เรื่อง การทำหนังสือทำเนียบ ป.โท รุ่นที่ ๑๑ และแผนการศึกษาดูงาน รุ่น ๑๒

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้แจ้งว่า จากการประชุมหลักสูตรปริญญาโท ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีการติดตามประวัติและความประทับใจของนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ ๑๑ เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น ๑๑ ตามความทราบแล้วนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามประวัติและความประทับใจของนิสิตได้ข้อมูลมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คงขาดแต่ข้อมูลและความประทับใจของผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร

#### ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑) ทางหลักสูตรมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่หลักสูตรประสานกับผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรได้ติดตามประวัติและความประทับใจและรวบรวมส่งให้ ดร.เกษม แสงนนท์ เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น และรายงานต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งต่อไป

๒) แผนการศึกษาต่างประเทศ ของนิสิตรุ่นที่ ๑๒ ให้ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตรตกลงกับนิสิตเพื่อกำหนดวันเดินทางต่อไป โดยกำหนดแหล่งเป้าหมายเพื่อให้นิสิตคัดเลือก ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, เมียนมาร์

กลุ่มที่ ๒ ค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ สิงคโปร์, ฮองกง, จีน, มาเลเซีย

กลุ่มที่ ๓ ค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ ไต้หวัน, ศรีลังกา, เกาหลี

กลุ่มที่ ๔ ค่าใช้จ่ายมากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ญี่ปุ่น, อินเดีย

### ๓.๒ เรื่อง ตารางสอนภาษาบาลี รุ่น ๑๑

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้แจ้งว่า จากการประชุมหลักสูตรปริญญาโท ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่หลักสูตรจัดทำตารางสอนภาษาบาลี รุ่นที่ ๑๑ โดยตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแจ้งให้อาจารย์ประจำวิชาทราบ โดยทางวัดศรีสุदारาม ได้มอบหมายให้พระครูวิรุฬห์สุดคุณ,ดร. และ ทางวังน้อย ได้มอบหมายให้พระครูกิตติญาณวิสิฐ,ดร. เป็นอาจารย์ประจำวิชา

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๓ เรื่อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ ๑๑

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้แจ้งว่า จากการประชุมหลักสูตรปริญญาโท ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรจัดทำกำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.โท รุ่นที่ ๑๑ เพื่อเป็นการกระตุ้นการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตและเป็นการกำหนดการสอบป้องกันไม่ให้ตรงกับวันสอบของปริญญาเอก เจ้าหน้าที่ได้จัดทำกำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.โท รุ่นที่ ๑๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑) ให้เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรพิมพ์ตารางสอบ/ตารางที่ปรึกษามอบให้อาจารย์ช่วยติดตามนิสิตเข้าคลินิกวิทยานิพนธ์เพื่อให้ทันต่อกำหนดการสอบและเป็นการกระตุ้นนิสิต

๒) กำหนดวันสุดท้ายที่มีสิทธิ์สอบป้องกันของนิสิตและแจ้งนิสิตลงใน Line กลุ่ม

๓) ให้เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจัดทำเป็นประกาศกำหนดการติดประกาศ/แจ้งนิสิตเพื่อเป็นการกระตุ้นนิสิตอีกทาง

## วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### ๔.๑ เรื่อง คู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา และการนิเทศก์

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้เสนอว่า จากการประชุมจัดทำรายงานมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองหลักสูตร ป.โท/เอก เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา สำหรับนิสิต โดยมอบหมายให้คณาจารย์จากวิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้ช่วยดำเนินการนั้น บัดนี้ ได้คู่มือดังกล่าวมาแล้ว และได้มอบให้นายสุทธิ สวัสดิ์ ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาเพิ่มเติมบางส่วน พร้อมทั้งเมื่อคู่มือแล้วเสร็จจะต้องมีการประชุมรับรอง ประกาศใช้ และมีการนิเทศก์ด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. มอบให้ ดร.เกษม แสงนนท์ และ ดร.ระวิง เรืองสังข์ ตรวจสอบ ปรับปรุง เพื่อให้ใช้ร่วมกันได้กับระดับปริญญาโททุกแห่ง และปริญญาเอกด้วย และนำเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป

๒. ให้กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดคู่มือ ซึ่งจะต้องประกาศใช้ และกำหนดจัดอบรมอาจารย์นิเทศก์ ตามเกณฑ์คุรุสภา

#### ๔.๒ เรื่อง การจัดทำเอกสารการสอน ตำรา หลักสูตรปริญญาโท

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้เสนอว่า เนื่องจากหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับปรุงโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชาใหม่เกือบทั้งหมด เอกสาร ตำรา หรือหนังสือที่ใช้กับหลักสูตรเก่าจะไม่ค่อยสอดคล้อง จึงควรมีเอกสารการสอน ตำรา ประจำหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอนแก่นิสิตและเป็นการเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดทำเอกสารการสอน ตำรา ของแต่ละวิชาที่ตนรับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จ และถือเป็นภาระหน้าที่โดยปกติ

#### ๔.๓ เรื่อง คู่มือการเขียนรายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย (เล่มใหม่)

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้มอบหมายให้ นายทองดี ศรีตระการ เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งได้เสนอว่า จาก การที่เข้าร่วมปรับปรุง และจัดทำคู่มือคู่มือการเขียนรายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เล่มใหม่ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย บัดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ละหลักสูตรควรให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ เพื่อ การสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้ถูกต้องตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้ ดร.เกษม แสงนนท์ ร่วมกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ศึกษารายละเอียดคู่มือเล่มใหม่ เพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษาต่อไป

#### ๔.๔ เรื่อง การประชุมสัจจและตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่วิทยาลัยสงฆ์

ดร.เกษม แสงนนท์ ได้เสนอว่า จากการประชุมจัดทำมาตรฐานการผลิตฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และจากการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่มีมติจะให้มีการประชุมสัจจและตรวจเยี่ยมหลักสูตรเพื่อการดูแลและสร้างความสมัคร สมานสามัคคีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต และเพื่อการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้กำหนดวันประชุมสัจจและตรวจเยี่ยม โดยให้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และนำมาเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

### วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

#### ๕.๑ เรื่อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและตรวจสอบงานนิสิตก่อนเสนอขอสอบ

ผศ.ดร.สิน งามประโคน ได้เสนอว่า เนื่องจากระยะเวลาที่นิสิตจัดทำวิทยานิพนธ์เหลือน้อย การให้คำปรึกษาและติดตามนิสิตควรเป็นไปอย่างใกล้ชิด และขอให้ตรวจสอบงานนิสิตให้เรียบร้อยก่อนเสนอขอสอบเพื่อกันความผิดพลาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ติดตามนิสิตอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบงานของนิสิตอย่างเคร่งครัดกันข้อผิดพลาดต่างๆ ก่อนเสนอขอสอบจบต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ประธานที่ประชุม (ลงนาม).....

พระสุรชัย สุรชัยโย บันทึกการประชุม (ลงนาม).....

ดร.เกษม แสงนนท์ ตรวจสอบบันทึกการประชุม (ลงนาม).....